

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนิระดาพร โสชาลี	ประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑	นิระดาพร โสชาลี	
๒	นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒	เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	
๓	นายทอง นาคเหล็ก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑	ทอง นาคเหล็ก	
๔	นายบพิช สุวรรณภูสีทิ	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓	บพิช สุวรรณภูสีทิ	
๕	นายบุญมี หม่อมตุ่น	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔	บุญมี หม่อมตุ่น	
๖	นายประมวล ยิงนอก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕	ประมวล ยิงนอก	
๗	นายสำรอง ผางแพ่ง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖	สำรอง ผางแพ่ง	
๘	นายมังกร ชูเชิด	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗	มังกร ชูเชิด	ลา
๙	นายภาณุวัชร บุญเทพ	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘	ภาณุวัชร บุญเทพ	
๑๐	นายสมพร วินซีแซง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙	สมพร วินซีแซง	
๑๑	นายสุรพล ศรีบุญเรือน	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐	สุรพล ศรีบุญเรือน	
๑๒	นายพิเชษฐ ปานด้วง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒	พิเชษฐ ปานด้วง	
๑๓	นางแดง ศรทศพล	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓	แดง ศรทศพล	
๑๔	นายประยูร ศรีโพนเพ็ก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๔	ประยูร ศรีโพนเพ็ก	
๑๕	นายไกรสิทธิ จำปามี	เลขานุการสภา อบต.	ไกรสิทธิ จำปามี	
	<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>			
๑	นายพลิชฐ์ ถมปัต	นายก อบต.	พลิชฐ์ ถมปัต	
๒	นายสมบัติ ปานด้วง	รองนายก อบต.	สมบัติ ปานด้วง	
๓	นายนิพนธ์ สามล	รองนายก อบต.	นิพนธ์ สามล	
๔	นายนิติเดช พิมพ์พิค้อ	เลขานุการนายก อบต.	นิติเดช พิมพ์พิค้อ	
๕	นายเฉลิม โคตรทา	ผู้อำนวยการกองช่าง	เฉลิม โคตรทา	
๖	นายเกียรติ รุ่งวงษ์	นักวิชาการศึกษา	เกียรติ รุ่งวงษ์	
๗	นางรัตน์ พิมพ์ลัย	หน.สำนักปลัด อบต.	รัตน์ พิมพ์ลัย	
๘	นางอรอุมา อินทร์แสน	นวก.การเงินและบัญชี	นางอรอุมา อินทร์แสน	
๙	นางสาวอุมาภรณ์ นาคเหล็ก	นักวิเคราะห์ฯ	อุมาภรณ์ นาคเหล็ก	
๑๐	นายทรงเดช เขาชื่น	นักทรัพยากรบุคคล	ทรงเดช เขาชื่น	
๑๑	พ.จ.อ.ธีระพงษ์ ศรีสด	เจ้าพนักงานธุรการ	ธีระพงษ์ ศรีสด	
๑๒	นางสาวสิริน ฉิมสูงเนิน	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	สิริน ฉิมสูงเนิน	
๑๓	นายทักษิณ หินวิเศษ	นิติกร	ทักษิณ หินวิเศษ	
๑๔	นางสาวพรลภัส ผงสา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	พรลภัส ผงสา	
๑๕	นายวุฒิพงษ์ บุญจันทร์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแปน	วุฒิพงษ์ บุญจันทร์	
๑๖	นายวิญญู หงษ์ทอง	-	วิญญู หงษ์ทอง	
๑๗	นายอุดร นาคสระเกษ	-	อุดร นาคสระเกษ	
๑๘	นายองอาจ สร้อยพาน	-	องอาจ สร้อยพาน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายไกรสิทธิ์ จำปามี ปลัดอบต. -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เข้าประชุม จำนวน ๑๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และคณะตัวแทนจากวัดป่าปฐมเทวาราม วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องพิจารณาอนุมัติ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -การประชุมวันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งตามประกาศได้กำหนดสมัยประชุมไว้ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน  
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -วาระนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง)

-ตามสำเนารายงานการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้ส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ทุกท่านได้อ่านและพิจารณาล่วงหน้าไปแล้วนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ตรวจสอบรายงานการประชุม และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมสภาให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

-ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใด เห็นว่าข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปเพราะเป็นอำนาจของมติสภาแห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ขอเรียนเชิญค่ะ

-หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดิฉันจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔

ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมหรือไม่ โดยหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็น  
ควรว่ารับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือขึ้น  
(รับรอง ๑๒ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

-เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

นางนิระดาพร โสชาติ

-ไม่มีญัตติกระทู้ถาม

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

-เรื่องที่เสนอใหม่

**๔.๑ เรื่องญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

-โอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษาศาสนา  
และวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ

นางนิระดาพร โสชาติ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น  
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

-ต่อไปจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่  
ต้องเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายขอเชิญค่ะ

นายพลีษฐ์ ถมปิด

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
สวนหม่อนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพลีษฐ์ ถมปิด นายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบลสวนหม่อน ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน ๑ รายการ

นายก อบต.

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีเงิน  
งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอขอให้  
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์อื่นที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน จึง  
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่ง  
ต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน โดยมีหลักการและเหตุผล  
ประกอบการเสนอญัตติดังต่อไปนี้

#### หลักการ

เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รวมจำนวน ๑ รายการ

#### เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์  
(ปรินเตอร์) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและรองรับการบริการให้กับ  
ประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความ  
จำเป็นต้องโอนงบประมาณจากรายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ในหมวดค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน รายละเอียดดังนี้

### ก. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้ จำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท ให้กับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.สวนหม่อน โดยคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท

### ข. โอนลด

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑) ๑ ชุด ตั้งไว้ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท (โอนลด จำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท) คงเหลืองบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน โดยคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท

### ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ดังนั้น นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จึงเรียนเสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพื่อขอรับการอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ดังกล่าวต่อไป ขอขอบคุณครับ

- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ขอบคุณท่าน นายก อบต.คะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการเสนอญัตติ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือไม่คะ
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ  
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้น คะ (อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม -อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  
๕.๑ เรื่องพิจารณาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เขตตำบลสวนหม่อน ของโครงการแก้มลิงหนองเบนพร้อมอาคารประกอบ อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น (ตามหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๙/๗๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖)
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านนายก อบต.สวนหม่อน ได้แจ้งความเป็นมาในการที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๖ ได้ขอเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคะ
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต. -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนที่เคารพ เกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๖ ได้ทำหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ตามหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๙/๗๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อขอเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น และเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เขตตำบลสวนหม่อน ของโครงการแก้มลิงหนองเบนพร้อมอาคารประกอบ อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จึงได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้นี้ครับ ส่วนรายละเอียดในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการแก้มลิงหนองเบนพร้อมอาคารประกอบ คงต้องให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ ชี้แจงต่อไปครับ
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ขอบคุณท่านนายก อบต.สวนหม่อนคะ เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการแก้มลิงหนองเบนพร้อมอาคารประกอบ คงต้องให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ หรือผู้แทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม แต่เนื่องจากวันนี้ ไม่มีผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ มาให้รายละเอียดต่อที่ประชุม ดิฉันจึงขอยกการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ไปในการประชุมครั้งต่อไป
- มติที่ประชุม -รับทราบ

๕.๒ เรื่องพิจารณาเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.สร้างวัดป่าปฐมเทวาราม และการสร้างวัดป่าปฐมเทวารามโดยใช้ที่ ส.ป.ก.ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม (ตามหนังสือจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแปน ที่ ๒๕๖๖/พิเศษ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านนายก อบต.สวนหม่อน ได้แจ้งความเป็นมาในการที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแปน ได้ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต. -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนที่เคารพ เกี่ยวกับเรื่องนี้นายวุฒิพงษ์ บุญจันทร์ ได้ทำหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ตามหนังสือที่ ๒๕๖๖/พิเศษ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์นำเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.สร้างวัดป่าปฐมเทวารามเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพื่อขอมติเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.สร้างวัดป่าปฐมเทวาราม และรับรองว่าการสร้างวัดป่าปฐมเทวาราม โดยใช้ที่ ส.ป.ก.ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอให้นายวุฒิพงษ์ บุญจันทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนต่อไปครับ
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ขอบคุณท่านนายก อบต.สวนหม่อนค่ะ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างครบถ้วน ดิฉันขอให้นายวุฒิพงษ์ บุญจันทร์ หรือผู้แทน ได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมค่ะ
- นายวุฒิพงษ์ บุญจันทร์ -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ท่านนายก อบต.สวนหม่อนท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอชี้แจงว่าวัดป่าปฐมเทวารามซึ่งตั้งอยู่บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหม่อน โดยพื้นที่ของวัดมีทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินที่มีเอกสารใบจอง และที่ดินที่เป็น ส.ป.ก. ในส่วนที่ดินที่เป็น ส.ป.ก.ซึ่งมีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ทางวัดได้ทำการก่อสร้างศาลาไม้ ขนาด ๑๕.๐ X ๓๐.๐๐ ม.,ศาลาใหญ่ ขนาด ๓๕.๐ X ๔๐.๐๐ ม.,โรงครัว ขนาด ๒๐.๐๐ X ๓๐.๐๐ ม.,ศาลาเอนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐ ม. X ๒๐.๐๐ ม., บ้านพักปฏิบัติธรรม ขนาด ๑๕.๐ม. X ๒๐.๐๐ ม. และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งวัดป่าปฐมเทวารามได้เสนอที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าฝุ ตำบลสวนหม่อน ได้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเห็นด้วยให้ขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ในเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา และที่ประชุมรับรองว่าการขอใช้ที่ดินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้ ๑)ทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ๒)ทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย ๓)ทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารพิษเจือปน ๔)ทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้ขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้วัดว่าปฐมเทวาราม ขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมา เพื่อจะได้นำไปประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความเห็นในเรื่องนี้อีกหรือไม่ ค่ะ
- นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วัดป่าปฐมเทวารามได้ทำการสร้างวัดมานานแล้วและวัดตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ของ บ้านป่าฝุ หมู่ ๔ บ้านโนนเขวา หมู่ ๖ ทั้ง ๒ หมู่บ้านต้องพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ และเมื่อหมู่บ้านได้ประชุมประชาคม

และมีมติเห็นชอบให้ทางวัดขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.แล้ว การสร้างวัดก็ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ผมเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ

- นายกทอง นาเหล็ก สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑** -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เห็นว่าวัดป่าปฐมเทวาราม ได้ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.สร้างวัดป่าปฐมเทวาราม ไม่ใช่ขอให้สภาฯ เห็นชอบให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อสร้างวัด หากสภาฯ เห็นชอบให้ทางวัดยื่นขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.แล้ว ทางวัดก็จะยื่นขออนุญาตไปยัง ส.ป.ก.การจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อสร้างวัดก็เป็นอำนาจของส่วนราชการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.** -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนที่เคารพ ตามที่ทราบมาว่าสำนักงาน ส.ป.ก.แจ้งให้วัดป่าปฐมเทวารามให้ขออนุญาตสร้างวัดในที่ดิน ส.ป.ก.โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ให้คำแนะนำในการดำเนินการขออนุญาต ซึ่งได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ผ่านทางเจ้าคณะตำบล ผ่านทางเจ้าคณะอำเภอ ผ่านทางนายอำเภอมัญจาคีรี ในส่วนของกรมก็ให้ความเห็นชอบไปแล้ว
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ** -ไม่ทราบว่ามีส่วนชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมอีกหรือไม่  
-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะค่ะ  
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.สร้างวัดป่าปฐมเทวาราม และรับรองว่า การสร้างวัดป่าปฐมเทวาราม โดยใช้ที่ ส.ป.ก.ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณายกมือขึ้น ค่ะ  
(เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม** -เห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ ส.ป.ก.สร้างวัดป่าปฐมเทวาราม และรับรองว่า การสร้างวัดป่าปฐมเทวาราม โดยใช้ที่ ส.ป.ก.ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้  
๑)ทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน  
๒)ทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย  
๓)ทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารพิษเจือปน  
๔)ทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ** -ไม่ทราบว่ามีส่วนชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒** -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอสอบถามโครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำซอยบ้านนายเศวต คำงาม บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ ได้ดำเนินการหรือยังเกรงว่าจะไม่ทันช่วงฤดูฝน กลัวน้ำจะท่วมเหมือนปีที่แล้ว
- นายเฉลิม โคตรทา ผอ.กองช่าง** -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน โครงการดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างครับ
- นางแดง ศรทศพล สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓** -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอแจ้งความเดือนร้อนทางเข้าบ้านชีวังแคน ตรงหน้าวัดสุวรรณคังคาราม ที่ดินยุบตัวลง หากไม่ได้ดำเนินการแก้ไขถึงฤดูฝนหากน้ำขึ้นสูง คงผ่านไปมาไม่ได้แน่นอน ปัจจุบันเวลาฝนตกถนนลื่นมาก อยากให้แก้ไขด้วย
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.** -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอชี้แจงว่าอยากจะหารือกับสภาฯ ว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรดี เพราะพื้นที่อยู่ในเขตตำบลกุดเค้า

ถ้าแก้ไขไม่ได้คงต้องใช้เส้นทางภายในบริเวณวัด ปัญหานี้ได้บอกกับท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลูกุดเค้าอยู่เป็นประจำแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะแก้ไขปัญหายังไง

- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ** -เรียนท่านนายก อบต.สวนหม่อน ดิฉันขอสอบถามโครงการลงลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง ที่บ้านสวนหม่อน หมู่ ๑๑ เสนอของงบประมาณมายัง อบต. และที่ได้แจ้งขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ จุด จะสามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่คะ
- นายเฉลิม โคตรทา ผอ.กองช่าง** -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สำหรับโครงการลงลูกรังบ้านสวนหม่อน หมู่ ๑๑ กองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่แล้ว ช่วงนี้เป็นฤดูฝนการจัดทำโครงการคงไม่ได้ประสิทธิภาพ คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงที่เสร็จจากฤดูฝนแล้ว สำหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะวันนี้ได้ออกทำการซ่อมที่บ้านชีวังแคน จากนั้นไปซ่อมบ้านป่าฝุ และคงไปซ่อมที่บ้านสวนหม่อนต่อไปครับ
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.** -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สวนหม่อน สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เกี่ยวกับการรับหนังสือแจ้งปัญหาเรื่องต่างๆ ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกไปสำรวจหรือได้รายงานถึงคณะผู้บริหารแล้ว คณะผู้บริหารยินดีจะอนุมัติให้ดำเนินการทุกเรื่องที่เสนอเข้ามา แต่ก็อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ หากมีการติดขัดหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติก็จะมีหารือภายในกับผู้มีส่วนที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ** -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่  
-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ขอขอบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่านที่ร่วมดำเนินการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดประชุม  
-เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ไกรสิทธิ จำปามี ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายไกรสิทธิ จำปามี)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จัดบันทึกไว้ถูกต้อง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประยูร ศรีโพนเพ็ก ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

( นายประยูร ศรีโพนเพ็ก )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



(ลงชื่อ)           แดง ศรทศพล   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
 ( นางแดง ศรทศพล)  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)           สำรอง ผางแพ่ง   กรรมการและเลขานุการ  
 ( นายสำรอง ผางแพ่ง )  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

■ การรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่..... เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)           นิระดาพร โสชาลี  
 ( นางนิระดาพร โสชาลี )  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน  
 วันที่.....เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕